



A- A A+



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารเรือผู้ประกอบการรายใหญ่ รักษาเสถียรภาพราคาสุกร ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้บริโภค

04 ม.ค. 2567



views 89



ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า การประชุมในวันนี้ได้หารือกับผู้ประกอบการค้าปลีกเนื้อสุกรรายใหญ่ เพื่อขอความร่วมมือให้กำหนดราคาเนื้อสุกร เป็นไปตามกรอบราคาของสมาคมผู้เลี้ยงหมูแห่งประเทศไทยที่ได้กำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อราคาเนื้อสุกรตกต่ำและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตสูง รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภค

ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้มีการหารือถึงการลดต้นทุนอาหารสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จะหาแนวทางร่วมและแก้ไข พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบในประเทศในการผลิตอาหารสัตว์และปราบปรามการลักลอบนำเข้าเช่นกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมว่า สำหรับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมายที่สังคมจับตามองนั้น ขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาราช ยังคงดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและในการสืบสวนขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบสวนจากข้อมูลทั้งหมดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชวรินทร์ มาลี

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

'ธรรมนัส'โชว์ผลงาน99วันทำได้จริง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรฯ “เกษตรฯ 99 วัน ทำได้จริง” โดยมีนายไชยา พรหมา นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ เข้าร่วม ที่กรมชลประทาน สามเสน กทม.โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวได้ว่า ได้ดำเนินการกิจ โดยกำหนดนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ อย่างครอบคลุม ทั้งนโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเน้นโครงการพระราชดำริ นโยบายระยะสั้น ในการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า ตลอดจนนโยบายระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต มีผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ระยะเวลา 99 วัน ดังนี้ 1.นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ 3.นโยบายสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต สำหรับงานสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการในระยะต่อไป คือมุ่งเน้นนโยบายอย่างครอบคลุมมากกว่า 30 โครงการ ประกอบด้วย นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นโยบายระยะกลาง และระยะยาว สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะ

บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรให้กินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคเกษตรเติบโต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ด้วย 6 นโยบายสำคัญ ตั้งแต่ 1.การสร้างวิสาหกิจทำงานสู่การปฏิบัติ 2.การรับมือภัยธรรมชาติ 3.การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 4.การยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร 5.การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และ 6.การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร



99 วัน : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรฯ “เกษตรฯ 99 วัน ทำได้จริง” ที่กรมชลประทาน สามเสน โดยดำเนินโครงการสำคัญ 3 ด้าน ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ด้านเกษตรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 4 ปี ด้วย 6 นโยบายสำคัญ

มติชน
กรอบนำย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 5 มกราคม 2567

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16735

Col.Inch: 13.91

Ad Value: 15,301

ภาพข่าว: เอ็มโอยู

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 45,903

คลิป: ชาว-ดำ



เอ็มโอยู - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา



'โซยา'ชวนนวัตกรรมพัฒนาโคนมไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

นายโซยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่เชิงเขาตาแป้น (ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงานดังกล่าว

นายโซยา กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดโคนมยังสามารถเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากมีผู้ต้องการรับซื้อน้ำนมดิบจำนวนมาก จึงมีมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนมมากขึ้น รวมถึงมีมาตรการลดต้นทุนการผลิต นำนโยบายรัฐบาล "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" ผลักดันแบรนด์วัวแดงให้เติบโตเป็นแบรนด์พรีเมียม เพื่อส่งจำหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งเป้าหมายตลาดจีนเป็นสำคัญ เนื่องจากมีกำลังซื้อสูงช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างมาก

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน อาทิ การพบปะผู้เกี่ยวข้องในวงการที่พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรได้มากขึ้น โดยมีการจัดเวทีแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศผ่านนิทรรศการและการเสวนาร่วมกัน เช่น ตัวอ่อนโคพันธุ เรคเตน ประเทศเดนมาร์ก คลินิกเครื่องรีดนมโครงการ อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม ยกกระดับฟาร์มโคนมเป็น Smart Farmer เป็นต้น

MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ > การศึกษา > ไลฟ์สไตล์ >

กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใย พี่น้องชาวดั้ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วม เยียวยาเกษตรกร

วันที่ 4 มกราคม 2567 - 13:23 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#) [Copy Link](#)



กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใย พี่น้องชาวใต้ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วม เยียวยาเกษตรกร

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดชายแดนใต้ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยทั้งสอง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้เกษตรกรกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมใต้ในครั้งนี้เป็นภัยพิบัติที่เหนือความคาดหมาย ในรอบ 50 ปี สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างวงกว้าง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด เบื้องต้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้บินด่วนไปตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจราษฎรผู้เดือดร้อน พร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น สนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยรวมทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67 จำนวน 27,560 ชุด ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรทุกด้าน พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และหามาตรการในการเยียวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 67) ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา 22,766 ไร่ พื้นที่ 39,673 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,914 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,414 ไร่ ไม้ผลไม้อื่นยืนต้นและอื่นๆ 25,345 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

- ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 1,548 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 634 ไร่ กระชัง 6,262 ตร.ม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

- ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34,641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574,006 ตัว แบ่งเป็น โค 53,972 ตัว, กระบือ 2,217 ตัว, สุกร 5,574 ตัว, แพะ/แกะ 30,331 ตัว, สัตว์ปีก 481,912 ตัว, แปลงหญ้า 1,183 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

สำนักปลัดฯคว่ำรางวัลฯ บริหารจัดการภาครัฐ4.0

นายนวนิตย์ พลเจน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งผู้บริหารระดับสำนัก/กอง และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ (สป.กษ.) ถ่ายภาพร่วมกัน ในโอกาสที่ สป.กษ.ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพื้นฐาน (Basic) ประจำปี พ.ศ.2566 จากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูระบบการทำงาน ของ สป.กษ.

ทั้งนี้ เนื่องจาก สป.กษ.ได้ดำเนินงานโดยมีแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญอย่างชัดเจน และมีการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมฯจัด แคมเปญรับปีใหม่ ส่งสุขให้เกษตรกร ช้อปกินเที่ยวปี'67

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 เพื่อส่งมอบความสุขทั้งการช้อป กิน เที่ยว ให้กับพี่น้องเกษตรกร และประชาชน กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดโปรโมชั่นพิเศษผ่าน “โครงการส่งความสุขปีใหม่ 2567 มอบให้เกษตรกร” โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเกษตรกรตัวจริง กักสรรสินค้าคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงจากจังหวัดต่างๆ กว่า

200 รายการ จัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ หรือซื้อสินค้ารับของแถม สินค้าจัดชุดเหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ และซื้อสินค้าพร้อมบริการพิมพ์การ์ดส่งความสุข นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานขนส่ง จัดโปรโมชั่นส่งฟรี หรือลดค่าขนส่ง

2.กิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม กว่า 87 แห่ง ร่วมเปิดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ต้อนรับประชาชนเข้าไปเยี่ยมชม เรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิต และทำกิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมให้บริการจุดพักรถและน้ำดื่ม โดยเฉพาะที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 4 แห่ง ซึ่งเตรียมจัดพืชพันธุ์ดีหลากหลายชนิดไว้มอบให้แก่ผู้ที่สนใจฟรี ทั้งนี้ จุดให้บริการกิจกรรมแบ่งออกเป็นในสถานที่ราชการ 10 แห่ง และเครือข่ายเกษตรกรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กว่า 77 แห่ง



พื้นที่เกษตร 3.9 หมื่นไร่เสียหาย ผลกระทบน้ำท่วมชายแดนใต้

กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นภัยพิบัติที่เห็นความคาดหมายในรอบ 50 ปี

ส่งผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค.2567) ด้านพืช พื้นที่ได้รับ

ผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส บัตตานี ยะลา และสงขลา 22,766 ไร่ พื้นที่ 39,673 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 10,914 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,414 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 25,345 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส บัตตานี และยะลา เกษตรกร 1,548 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 634

ไร่ กระชัง 6,262 ตร.ม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส บัตตานี และสตูล เกษตรกร 34,641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574,006 ตัว แบ่งเป็น โค 53,972 ตัว, กระบือ 2,217 ตัว, สุกร 5,574 ตัว, แพะ/แกะ 30,331 ตัว, สัตว์ปีก 481,912 ตัว และแปลงหญ้า 1,183 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย



คอกาแฟที่เพิ่มขึ้นในจีน กับการแข่งขันที่ดุเดือด

การบริโภคกาแฟของชาวจีนกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ระหว่างร้านกาแฟทั้งของจีนเองและจากต่างประเทศ ที่มีการเปิดร้านที่มีแบรนด์หลายพันแห่งขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และจีนมีจำนวนร้านกาแฟแห่งหนึ่งสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้ว

นักวิเคราะห์คาดว่า ความมกระหายกาแฟที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในจีน จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความต้องการเมล็ดกาแฟในอนาคต เนื่องจากร้านกาแฟที่เริ่มขยายตัวออกไป นอกเหนือจากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน และนครเซี่ยงไฮ้ ไปยังเมืองขนาดกลางหลายสิบแห่ง ที่มีคนรุ่นใหม่ที่ชอบการดื่มกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆ

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ความต้องการกาแฟที่เพิ่มขึ้นในจีน ถือเป็นโอกาสสำหรับเครือข่ายร้านกาแฟระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นสตาร์บัคส์ หรือ ทิม ฮอว์ตันส์ ที่มีการลงทุนอย่างหนักในประเทศจีน แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างสูงจากการขยายตัวของแบรนด์ท้องถิ่น ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ข้อมูลจากองค์การกาแฟระหว่างประเทศ ที่ส่งถึงสำนักข่าวรอยเตอร์ แสดงให้เห็นว่า การบริโภคกาแฟในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2022 ถึงเดือนกันยายนปีเดียวกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

เจสัน หยู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศจีนของบริษัทวิจัยตลาด กันตารี เวิลด์พาเนล กล่าวว่า ผู้บริโภคชาวจีนได้หันมาใช้ชีวิตตามแบบชาวตะวันตกกันมากขึ้น และแน่นอนว่า กาแฟก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่เป็นตัวแทนของวิถีชาวตะวันตก

จากตัวเลขของ อเลกา กรู๊ป บริษัทที่ติดตามการเติบโตของเครือข่ายร้านกาแฟ ระบุว่า จำนวนของร้านกาแฟที่มีแบรนด์ในประเทศจีน ได้เพิ่มขึ้น 58 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เป็น 49,691 ร้านแล้ว

แมทธิว บาร์ริ นักวิเคราะห์เครื่องดื่มของ ยูโรมอนิเตอร์ บอกว่า มีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างเครือข่ายร้านกาแฟท้องถิ่น กับเครือข่ายร้านกาแฟต่างชาติ และแต่ละแบรนด์ก็พยายามที่จะ

คว้าส่วนแบ่งทางการตลาดที่กำลังเติบโตได้มากที่สุด

อเลกา กรู๊ป ประมาณการว่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เครือข่ายร้านกาแฟชื่อดังของจีน อย่าง ลัคกิ้น คอฟฟี่ มีสาขาเพิ่มขึ้น 5,059 ร้าน ขณะที่ร้านอื่นๆ อย่าง คอตติ คอฟฟี่ ซึ่งเป็นของจีนเช่นกัน เปิดเพิ่มอีก 6,004 สาขา ในช่วงเวลาเดียวกัน

บาร์ริบอกว่า ขนาดของโอกาสของทั้งแบรนด์จีนและต่างชาตินั้น จะรุนแรงอย่างมากในการเผชิญหน้ากับอีกฝ่าย และคิดว่าสิ่งนี้น่าจะทำให้ตลาดมีพลวัตอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในส่วนของบริษัทสตาร์บัคส์ จากสหรัฐอเมริกา ปี 2022 มีการเปิดสาขาใหม่ในอีก 700 สาขา และมีแผนที่จะเปิดร้านใน



เครดิตภาพ "รอยเตอร์"

จีนทั้งหมดราว 9,000 สาขาในสิ้น ภายในปี 2025

ขณะที่ ทิม ฮอว์ตันส์ จากแคนาดา มีแผนที่จะเปิดสาขาให้ได้ 3,000 สาขา ภายใน 4 ปี

จันอี กัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของลัคกิ้น คอฟฟี่ บอกว่า การยึดส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของลัคกิ้น

เจสัน หยู กล่าวว่า ร้านกาแฟยังคงเปิดสาขาขึ้นในหลายๆ เมืองเล็กของจีน ซึ่งแต่ละเมืองก็มีประชากรอยู่หลายล้านคน ซึ่งหมายความว่า ยังคงมีพื้นที่สีขาวอีกมากมายในจีนที่ร้าน

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 355

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 5 - พุธสัปดาห์ 11 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2264

หน้า: 83(กลาง)

Col.Inch: 60.93

Ad Value: 21,630.15

PRValue (x3): 64,890.45

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ต่างประเทศ: คอกาแฟที่เพิ่มขึ้นในจีนกับการแข่งขันที่ดุเดือด

กาแฟจะสามารถเติบโตได้อีก

การพัฒนาดังกล่าวถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ผลิตกาแฟที่ได้กำไรอยู่แล้วจากราคากาแฟที่สูงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามราคากาแฟอาราบิก้า ก็มีราคาสูงสุดในรอบ 8 เดือน ส่วนโรบัสต้า ก็ราคาสูงสุดในรอบ 15 ปี

ทั้งนี้ จีนนำเข้ากาแฟส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาและอเมริกาใต้ โดยเซอคาเฟ กลุ่มผู้ส่งออกกาแฟของบราซิล ระบุว่า มีการส่งออกกาแฟไปประเทศจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ในปี 2023 หรือเกิน 1 ล้านถุงเป็นครั้งแรก ทำให้จีนกลายเป็นตลาดใหญ่อันดับ 8 ของการนำเข้ากาแฟจากบราซิล

ขณะที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา มองว่า จีนจะใช้กาแฟ 5 ล้านถุง ในช่วงฤดูปลูกใหม่ (2024/2025) ที่จะทำให้จีนกลายเป็นผู้บริโภครายใหญ่อันดับ 7 ของโลก

อย่างไรก็ตาม การบริโภคกาแฟของจีน แม้จะเพิ่มขึ้นมาก แต่ก็ยังคงไม่ได้หวือหวามากนัก เมื่อเทียบกับผู้บริโภครายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและบราซิล ที่ใช้กาแฟมากกว่า 20 ล้านถุงต่อปี แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณว่า จีนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่คล้ายกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่ชื่นชอบการดื่มชา ซึ่งรวมทั้งญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่หันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้น

ตลาดกาแฟในจีน จึงเป็นตลาดที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างแบรนด์ท้องถิ่นกับแบรนด์ต่างชาติ ที่สู้ไม่ถอยเช่นกัน ●



ก้าวใหม่ 'กรมตรวจบัญชีสหกรณ์' ยุคดิจิทัล

ช่วงปลายเดือนตุลาคม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งใหญ่ เรื่อง “ยกระดับผู้บริหารสหกรณ์ในยุคดิจิทัล” พร้อมทั้งมอบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าเร่งสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ทั่วประเทศ ภายใต้การทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์

ด้วยระบบสหกรณ์เป็นหนึ่งในกลไกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจระดับฐานราก การรับมอบนโยบายดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในบทบาทภารกิจและความท้าทายของ **อัญมณี ภิรสุทธิ** ในฐานะอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

“ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คือการตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งปัจจุบันจดทะเบียนประมาณ 12,000 แห่ง มีจำนวนสมาชิก 12.05 ล้านคน สินทรัพย์รวม 3.73 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น รวมทั้งปริมาณธุรกิจกว่า 2.25 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งมีความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้กรมต้องวางแผนรับมือและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตของสหกรณ์

“ที่สำคัญ ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ถือเป็นความท้าทายที่กรมต้องยกระดับการทำงานสอบบัญชีให้ทันต่อมาตรฐานสากล ต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการตรวจสอบและส่งเสริมให้สหกรณ์เห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงการส่งเสริมและผลักดันให้

มีผู้ทำบัญชีที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ย้ำถึงปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล มีบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ จำนวนมาก จึงต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ ดัดอาวุธทางปัญญา และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย

ชู Quick win 4 โครงการเร่งด่วน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เผยถึงแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกัน ป้องปรามการทุจริต และยกระดับสหกรณ์ ผ่าน Quick win 4 โครงการเร่งด่วน ได้แก่

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในทุกภาค โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 10 เขตทั่วประเทศ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ตรวจสอบและขยายผล มีออร์รวมส่วนกลาง หากเป็นกรณีทุจริตที่ไม่ได้ขยายวงกว้าง หัวหน้าสำนักงานในพื้นที่แต่ละจังหวัดจะร่วมให้คำปรึกษาแนะนำกับสหกรณ์ แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผู้มีความรู้มากขึ้นจึงเป็นระดับภาค และถ้าเพิ่มความซับซ้อนในเชิงเทคโนโลยี ทีมงานของกรมจะเป็นออร์รวมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ

โครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์ โดยขณะนี้ทีมงานได้ตรวจประเมินสหกรณ์การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีแล้วทั่วประเทศ 1,500 แห่ง รวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตจุดอ่อนจากการควบคุมภายในด้านไอทีเพื่อให้สหกรณ์ได้นำไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อไป พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้สอบบัญชีขยายผลตรวจประเมินสหกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ไอทีด้วย

“อีกโครงการเป็นการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวมทั้งความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีให้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

และโครงการบูรณาการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Think & Do Together โดยบูรณาการความร่วมมือ 5 ฝ่ายของกระบวนการสหกรณ์ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็ง เน้นให้สหกรณ์ยกระดับการควบคุมภายใน ปีที่แล้วทำไป 200 แห่ง ได้รับการตอบรับที่ดี

นอกเหนือจากภาคสหกรณ์ ยังมีภาคของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จากนโยบายพักชำระหนี้ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน ธ.ก.ส. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้บูรณาการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการเงิน เพื่อให้รู้จักการวางแผนทางการเงินที่ดี

“ที่สำคัญคือเราได้เข้าร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสอนให้นักเรียนรู้จักทำบัญชีระบบสหกรณ์ รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์”

ส่งเสริมการใช้ Smart 4M บริหารข้อมูลทางการเงิน

ล่าสุด กรมฯ ได้ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี Smart 4M ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ตรวจสอบบัญชีหรือธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในสหกรณ์ ประกอบไปด้วย Smart Me จัดบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ, Smart Member เพื่อสมาชิกสหกรณ์ตรวจสอบฐานะทางการเงินและการดำเนินงานของสหกรณ์, Smart Manage สำหรับกรรมการสหกรณ์ใช้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ มีข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยวิเคราะห์ให้ทราบอัตราความเสี่ยงทางการเงิน และ Smart Monitor ให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้กำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ที่อาจเกิดขึ้น

เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการเงิน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทิ้งท้ายถึงการสร้างความมั่นใจให้กับภาคสหกรณ์ เนื่องจากมูลค่าเม็ดเงินสินทรัพย์มหาศาลของสหกรณ์ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยการพัฒนาควบคู่กันไป ให้ความรู้ และอบรมผ่านเครื่องมืออีกต่างหาก

“ในส่วนของกรมจะพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ทันต่อสากลและทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะบุคลากรกรมจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในองค์ความรู้ ความภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ เพื่อให้สหกรณ์ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นในงานของเราที่ออกรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ”

“สำหรับสหกรณ์จะได้รับทั้งองค์ความรู้การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการใช้ข้อมูลทางบัญชีผ่าน Smart Manage โดยของขงบัญชีใหม่ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะมอบให้แก่สหกรณ์คือโปรแกรมตรวจสอบสภาพทางการเงิน CFSAWS : ss Version 2 ให้เห็นระดับความเข้มแข็งของเงินทุน ทั้งด้านสภาพคล่อง ด้านการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดผลตอบแทนความสามารถในการจัดเก็บหนี้ และอื่นๆ ค่าตอบแทนในแบบกราฟแต่ละระดับสี”

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 481

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 5 - พุธสัปดาห์ 11 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2264

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 107.06 Ad Value: 51,495.86

PRValue (x3): 154,487.58

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ก้าวใหม่ 'กรมตรวจบัญชีสหกรณ์' ยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ หากสหกรณ์หรือเกษตรกรสนใจในบริการของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในเรื่องของการขอคำแนะนำ
ด้านการเงินการบัญชี แอปพลิเคชัน หรือการใช้งานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงิน และบริการต่างๆ ติดต่อได้ที่สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

อ.ต.ก.มุ่งแก้หนี้-ตีปีกพลิกทำกำไร

นายปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการรองกิจการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า ปี 2566 อ.ต.ก.ได้ปรับโครงสร้างหนี้ และลดต้นทุนการดำเนินงานในหลายๆ เรื่อง ส่งผลให้อ.ต.ก.พลิกมีกำไร 105 ล้านบาท จากปี 2565 ผลประกอบการขาดทุน 163 ล้านบาท ดังนั้น ปี 2567 อ.ต.ก.จะปรับเปลี่ยนบทบาท เป็นตัวแทนซื้อขายสินค้าเกษตร (เทรดเดอร์) ภาครัฐและหน่วยงานส่งเสริมการขายตัวด้านการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายเพื่อกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

“หลังปรับเปลี่ยนบทบาทอ.ต.ก.เป็นเทรดเดอร์ภาครัฐ และเป็นหน่วยงานส่งเสริมการรับรู้สินค้าเกษตรของไทยไปยังทั่วโลก ปี 2567 อ.ต.ก.จะเดินหน้าโรดโชว์ต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และซาอุดีอาระเบีย และยังจะสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยการโรดโชว์ทั้งหมดน่าจะเกิดได้ประมาณกลางปีนี้ รับรู้รายได้เป็นกอบเป็นกำในปี 2568”

ทั้งนี้ ในปีนี้ก็เตรียมร่วมมือกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มอีกประมาณ 10 บริษัท เพื่อกระจายสินค้าทั้งภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก.และแบรนด์อื่นๆ ไปยังตลาดพรีเมียมทั่วโลก จะรับรู้รายได้ประมาณปี 2568 ซึ่งประเมินอีกครั้งในไตรมาส 2/2567

RYT9

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

หุ้น-การเงิน

การเมือง

ทั่วไป

อื่นๆ

คณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนา "วันดินโลก (World Soil Day)"

ข่าวทั่วไป Thursday January 4, 2024 13:02 –ThaiPR.net



นายสุรพงษ์ รงศิริกุล ประธานคณะทำงาน คนดีรักโลก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฝนหลวง โครงการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็น "วันดินโลก"

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา คณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นิทรรศการสัมมนา เรื่อง "วันดินโลก" พร้อมร่วมฟังบรรยายนิทรรศการ

ในโอกาสนี้มีการจัดการบรรยายหัวข้อ "พระมหากษัตริย์คุณ: วันดินโลก" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยเนื้อหาการบรรยายจะกล่าวถึง การสร้างดินให้มีชีวิต การเก็บน้ำ สร้างป่า เพื่อพัฒนาดิน



การเมือง ▾ อาชญากรรม ▾ ต่างประเทศ ▾ ภูมิภาค ▾ กีฬา ▾ เศรษฐกิจ ▾ เทคโนโลยี ▾ การศึกษา

ผู้ว่าฯโยธิน ینگหัวโตะถกแนวทางการพัฒนา 19 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

📄 โพลด์ 📱 แชร์ 🗨️ Share

🕒 4 มกราคม 2567 16:05 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 ชาวทั่วไป



เมื่อวันที่ 3 ม.ค.67 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้งแผนงานโครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน





โดยเน้นย้ำเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องโรคระบาดของพืชและสัตว์แหล่งน้ำในไร่นาทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานโดยมีนายพนล ผุดม่อง เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จำนวน 19 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมในการหารือแนวทางการดำเนินแผนงานโครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดยโสธรในครั้งนี้

